



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๖๒๐

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเยาวลักษณ์ ทิมพะนิตย์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร  
ISSN : 085-9143  
Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8









กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง  
วัด วัด อามวิเวกรออง เมืองหลวงของประเทศไทย








ติดต่อข่าวกองการประชาสัมพันธ์ : [www.pr.bangkok.go.th](http://www.pr.bangkok.go.th) [www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th) [twitter/pr\\_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

## ฉบับที่ 101/2565 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565

### ข่าวผู้บริหาร

-  กทม.เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
-  ผู้ว่าฯ ชัชชาติ online ข้ามทวีป ประชุมแนวทางการใช้ Traffy Fondue แก้ไขปัญหาคนกรุงฯ
-  ปลัด กทม. ร่วมพิธีเปิดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรีสู่ความเข้มแข็งในชุมชน
-  กทม. สวมผ้าไทยต่อกบัตร ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
-  ป.กทม.เปิดอบรมนักบริหารมืออาชีพ มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการมหานคร ให้เป็นรูปธรรม
-  กทม. แจ้ง update ปฏิทินดนตรีในสวน งดจัดในสวนป้อมมหากาฬ
-  เริ่มแล้วเทศกาล กินปู ดูเล “ท่องเรือกินปู คูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน” 10-14 มิ.ย. 65 พลาดปีนี้ รออีกทีปีหน้า!
-  เร่งรัดโครงการก่อสร้างทางลอดย่านฝั่งธนบุรี พร้อมเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถและคนเดินเท้า

### ข่าวสำนักงานเขต

-  คัดนายาร่วมโครงการ “จ้างวานข้า” เป็นที่พึ่งให้คนไร้บ้าน
-  ประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
-  บางนาตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน
-  หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
-  ประเวศเน้นแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

**โค้งสุดท้าย! กทม. ชวนส่งภาพคลิป “กรุงเทพฯ มหานครของทุกคน” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสน ถึง 30 มิ.ย. นี้**

กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศหรืออายุ ส่งผลงานภาพหรือคลิปสั้น “กรุงเทพฯ มหานครของทุกคน” และแชร์ลิงก์ผลงานเพื่อชวนให้เข้ามาโหวตทางแพลตฟอร์มเว็บไซต์ [www.50ปีกทม.com](http://www.50ปีกทม.com) หรือ [www.50thbma.com](http://www.50thbma.com) เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 แสนบาท โดยสามารถส่งผลงานได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65

ข่าวผู้บริหาร

## กทม.เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

(10 มิ.ย. 65) นายชจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องเอร์วาน กทม.

ตามที่คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 แจกกำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย งานพิธีการ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 13 สิงหาคม 2565 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ อื่น ได้แก่ โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 21 ก.ค.-13 ส.ค. 65 และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน” : “With Love for the Nation” ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แบ่งเป็น 5 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โซนที่ 2 การสาธิตและการออกร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ซอยราชดำเนินกลางใต้ (ฝั่งวัดราชนันทารามวรวิหาร) โซนที่ 3 การนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของคนไทยที่น้อมนำพระราชดำริ มาปรับใช้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โซนที่ 4 การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (Free Space) ได้แสดงความสามารถและมีผลงานที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในด้านต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำดี คิดดี และเป็นพลังบวกให้แก่สังคมและประเทศชาติ ณ บริเวณป้อมมหากาฬ และโซนที่ 5 การออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มร้านที่มีชื่อเสียงจากทุกเขตของกรุงเทพมหานคร ทั้งตลาดบกและตลาดน้ำ ณ บริเวณป้อมมหากาฬ และตลอดแนวคลองโอ่งอ่าง

โดยที่ประชุมได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักพัฒนาสังคม สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธาดูแลพื้นที่การจัดกิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม โซนที่ 4 และโซนที่ 5 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้ดูแลให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และให้จัดทำแผนการจัดกิจกรรม การคัดเลือกร้านค้า ร้านอาหารนำเสนอที่ประชุมทราบภายใน 2 สัปดาห์ นอกจากนี้มอบหมายสำนักการโยธาและสำนักสิ่งแวดล้อมประดับตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ปรับภูมิทัศน์ และประดับไม้ดอกไม้ประดับนำผีเสื้อประดิษฐ์จากกระทรวงมหาดไทยมาประดับตกแต่งพื้นที่โดยรอบลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ด้านหน้าและด้านหลังอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และตลอดสองฝั่งถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ให้สวยงาม สมพระเกียรติ

(ชลธิชา...สปส. รายงาน)

## ผู้ว่าฯ ชัชชาติ online ช้ามทวีป ประชุมแนวทางการใช้ Traffy Fondue แก้ไขปัญหาถนนกรุงฯ

(10 มิ.ย. 65) เวลา 09.00 น. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียน โดยระบบทราฟฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue) โดยมี ดร.วสันต์ ภัทรอธิตม นักวิจัยประจำศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะวิทยากรร่วมให้ความรู้ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เขตพระนคร

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญปัญหาโครงการสร้างของเมืองในระดับเส้นเลือดฝอยเป็นปัญหาที่ต้องเจอในทุกๆ วัน เช่น พุดบาทไม่เรียบ แสงสว่างไม่เพียงพอ ชยะไม่มีคนเก็บ เป็นต้น โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ผ่านแพลตฟอร์ม ทราฟฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue) เพื่อให้ประชาชน ร่วมรายงานปัญหาที่พบในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่างๆ สามารถรับทราบข้อร้องเรียนได้ทันที ซึ่งเมื่อดำเนินการแก้ไขปัญหารีบร้อยแล้วสามารถแจ้งผลกลับไปยังประชาชนได้รับทราบได้โดยตรงและรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจการดำเนินการให้กับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางดังกล่าว จึงได้จัดการอบรมในวันนี้ขึ้น โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงานในการรับเรื่องร้องเรียนจากทุกสำนัก และทุกสำนักงานเขต รวมจำนวน 160 คน

“ทราฟฟี่ฟองดูว์” (Traffy Fondue) เป็นแพลตฟอร์มที่จัดทำขึ้นสำหรับสื่อสารปัญหาของเมืองระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่รับผิดชอบ พัฒนาขึ้นโดยทีมนักวิจัยประจำศูนย์เนคเทค สวทช. และเปิดให้ใช้งานตั้งแต่ มิ.ย. 2561 โดยประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือ ไม่ว่าจะปัญหาความสะอาด ปัญหาทางเท้า ไฟส่องสว่าง หรือถนนชำรุด โดยเป็นการแจ้งปัญหาในรูปแบบที่มีข้อมูลเพียงพอให้หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ทันที เช่น มีภาพถ่าย และตำแหน่งบนแผนที่ ขณะเดียวกันหน่วยงานที่รับผิดชอบก็สามารถให้ข้อมูลและอัปเดตสถานการณ์การแก้ไขปัญหาสื่อสารกลับมาให้แก่ประชาชนได้ นอกจากนี้ในส่วนของผู้ใช้หน้าที่ยังมีระบบบริหารจัดการและติดตามปัญหา บริการข้อมูลทางสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนงบประมาณและกำลังคน ซึ่งหน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถตั้งกลุ่มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาของตนเองได้อีกด้วย

“เราเป็นเจ้าของพื้นที่ ประชาชนเป็นเจ้าของเรา เราต้องรับทุกเรื่องที่เป็นปัญหาของทุกท่าน ซึ่งเป็นปัญหาของเรามากกว่า ซึ่งเรายังจัดการได้ไม่ดี ต้องไปประสานงานให้ถูกต้อง และเร่งดำเนินการให้ได้ เราแก้วันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไร แต่ความตั้งใจเราส่งต่อได้ เราอยากทำให้มันดีขึ้นจริงๆ” รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าว

สำหรับสถานะการดำเนินการระบบทราฟฟี่ฟองดูว์ ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.-10 มิ.ย. 65 พบว่า ทุกสำนักงานเขตได้มีการเข้าระบบครบ 100% โดยมีการศึกษาการทำงานของระบบด้วยตนเอง และสอบถามผ่านทางไลน์/โทรศัพท์ จากจำนวนเรื่องร้องเรียนเริ่มต้น 1,300 เรื่อง ปัจจุบัน 17,811 เรื่อง เพิ่มขึ้น 13 เท่า โดยในวันที่ 8 มิ.ย. 65 รับเรื่องสูงสุด 2,300 เรื่อง เบื้องต้นพบว่ามีความเสี่ยงขึ้นชมจากประชาชนในการดำเนินงานแก้ไข โดยมีการแชร์เรื่องราวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ จำนวนมาก

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับปัญหาการใช้งาน มี 3 เรื่อง คือ 1. การประสานงานกับหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานที่ กทม. ดูแลโดยตรง ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นและแยกหมวดหมู่ให้ชัดเจน 2. เรื่องระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งได้เน้นย้ำว่าระยะเวลาดำเนินการทุกขั้นตอนต้องเร็วขึ้น 3. เรื่องทุจริต บางเรื่องมีการระบุข้อมูลส่วนบุคคล จึงต้องแยกหมวดออกมา และเชื่อมต่อไปแอปพลิเคชันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“เราจะดูแลเส้นเลือดฝอยไม่ได้ ถ้าเราไม่รู้ว่ามีปัญหาอยู่ไหน คนที่รู้ปัญหาดีที่สุดก็คือประชาชน ผมว่าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่จัดหาเครื่องมือ น้อมรับนำไปแก้ไข รวบรวมข้อมูลปัญหาและความคิดเห็นที่ประชาชนแจ้งเข้ามา ผมว่าเป็นวิธีการที่ไม่ได้ใช้แค่เรื่องนี้ใช้ได้กับทุกเรื่อง ทุกนโยบาย” รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวเพิ่มเติม

โดยระหว่างการอบรม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้โทรศัพท์ออนไลน์ผ่านระบบทางไกลมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมประชุมพร้อมกับผู้แทนสำนักงานเขต 50 เขต และผู้เข้ารับการอบรมด้วย โดยกล่าวว่า การนำระบบทราฟฟี่ฟองดูว์มาใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน นับเป็นการปฏิวัติรูปแบบการให้บริการของระบบราชการ ในอนาคตรูปแบบการให้บริการผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเป็นระบบจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น และเหน็ดเหนื่อยน้อยลงด้วย

“เมื่อก่อนประชาชนมีเรื่องร้องเรียนต้องมาหาเรา ติดตามเรื่องก็ยาก แต่พอเทคโนโลยีดีขึ้น ก็จะเปลี่ยนเป็นระบบแพลตฟอร์มซึ่งเชื่อมตรงกลาง ทุกคนมาสามารถเข้ามาดูเรื่องได้ ทราฟฟี่ฟองดูว์ก็เป็นแพลตฟอร์มอย่างหนึ่งที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่เขตสามารถเข้ามาดูได้เลย ไม่ต้องรอผู้ว่าฯ ส่งเรื่องไปปลัดฯ รอปลัดฯ ส่งเรื่องไปรองปลัดฯ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลา ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้เร็วขึ้น” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว

สำหรับนโยบายรายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม.ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูว์ นับเป็น 1 ในนโยบาย 216 ข้อ ด้านบริหารจัดการ ซึ่งระบบในการรายงานปัญหาของ กทม.ที่ใช้งานสะดวก สามารถแจ้งและติดตามการแก้ไขปัญหาได้ และได้รับการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนจริง ทั้งนี้ กทม.จะต่อยอดระบบการรายงานปัญหาออนไลน์ทราฟฟี่ฟองดูว์ เพื่อให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยแจ้งปัญหาต่างๆ ตั้งแต่การแจ้งปัญหา การติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของ กทม. และการดูแลติดตามแจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วกรุงเทพฯ โดยขยายผลเปิดรับประเด็นทางสังคมต่างๆ ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยในอนาคตข้างหน้าจะมีการเพิ่มหัวข้อต่างๆ อาทิ “ส่งต่อ” และ “ร่วมแก้ไข” ซึ่งการขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก การแสดง “ระยะเวลาดำเนินการ” และเพิ่มประเภทเรื่องร้องเรียน “ทุจริต” ขึ้นมาอีกด้วย หัวใจของความสำคัญของระบบนี้ คือ ความร่วมมือของประชาชน และความตั้งใจจริงของภาครัฐในการแก้ปัญหา การพัฒนาให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน ร่วมมือกันตั้งแต่วันนี้เพื่อกรุงเทพฯ ที่ดีของเราทุกคน

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประกอบด้วย พล.ต.อ.อดิศักดิ์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภิรมย์ สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวศนิ จิวจินดา นายสิทธิชัย อรรถนันทน์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร #บริหารจัดการดี

## ปลัด กทม. ร่วมพิธีเปิดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งในชุมชน

(10 มิ.ย. 65) เวลา 14.00 น. นายชจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและรับฟังการบรรยายพิเศษ ตามโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งในชุมชน โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด/ตำบล คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/ตำบล/เทศบาล/เขต และกรุงเทพมหานคร กลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนักวิชาการพัฒนาชุมชนกว่า 800 คน ครอบคลุม 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ IMPACT เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างโอกาสด้านอาชีพ สร้างสรรค์บทบาทสตรี สู่ความเข้มแข็งในชุมชน โดยจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และกำหนดทิศทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน “เป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” โดยเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำในการสร้างโอกาสให้สตรี เข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและองค์กรสตรี เพื่อการส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี นำไปสู่การสร้างสวัสดิภาพหรือสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของสตรีและผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ในสังคม

----- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

## กทม. สวมผ้าไทยตัดกบฏ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

(10 มิ.ย. 65) เวลา 07.00 น. : นายชจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมสวมผ้าไทยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 กิจกรรมประกอบด้วย การถวายภัตตาหารเช้าและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ ลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศาลาว่าการกทม.2 (ดินแดง)

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธถือว่าประเพณีนี้เป็นการสร้างกุศลและเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยวัตถุประสงค์ของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นอกจากจะเป็นการให้ทานและเพื่อบูชาคุณแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงพระภิกษุและสามเณร และส่งเสริมคุณความดีทั้งผู้ตักบาตรและพระภิกษุสามเณรผู้รับบิณฑบาต กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานขนบธรรมเนียมวิถีไทยและวันสำคัญทางประเพณีไทย จึงกำหนดจัดกิจกรรมสวมผ้าไทยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมในการสวมผ้าไทยใส่บาตร เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย รวมถึงสืบสานพระราชปณิธานและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในการสืบสานการใช้ผ้าท้องถิ่นไทย ที่ทรงเป็นผู้ริเริ่มในการอนุรักษ์และเผยแพร่สร้างค่านิยมการสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน โดยกำหนดจัดขึ้น เป็นประจำทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน หรืออาจเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

----- (อรจรรย์ชญาณ์...สปส. รายงาน)

**ป.กท.เปิดอบรมนักบริหารมืออาชีพ มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการมหานคร ให้เป็นรูปธรรม**

(10 มิ.ย. 65) นายชจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 17 โดยมี นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวประภาศรี ศุภอักษร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องราชดำเนิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง

กรุงเทพมหานคร โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 17 ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทอำนวยการระดับต้น สังกัดสำนักและสำนักงานเขต จำนวน 24 คน และจากหน่วยงานงานต่างสังกัด จำนวน 3 คน ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมจำนวนทั้งสิ้น 27 คน เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถทางการบริหาร เป็นผู้ในการเปลี่ยนแปลง สามารถรองรับภารกิจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น เป็นนักบริหารมืออาชีพ ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ พร้อมด้วย คุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพ และเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างนักบริหารที่เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกัน รวมถึงการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการบริหาร ระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน ถึงวันที่ 16 กันยายน 2565 ประกอบด้วย การฝึกอบรมภาควิชาการ แบบไป-กลับ การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และการดูงานตามที่หลักสูตรกำหนด โดยแบ่งการฝึกอบรม เป็น 5 ทมวดวิชา ดังนี้

1. การพัฒนาภาวะผู้นำ 2. การบริหารมหานคร 3. การบริหารทรัพยากร 4. คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต และ 5. การเสริมสร้างประสบการณ์ และบูรณาการความรู้ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะ การบูรณาการความคิด รวมถึงการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร และนำเสนอเป็นผลงานวิชาการ เพื่อมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการมหานคร ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการประเมินผลการฝึกอบรม แบ่งออกเป็นภาควิชาการ และภาคพฤติกรรม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผล ตามที่คณะกรรมการหลักสูตรกำหนด จึงจะสำเร็จ การฝึกอบรม ได้รับประกาศนียบัตร และมีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “นคราธิปไตย”

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในทุกระดับ ทุกสายงาน โดยเฉพาะหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุด ซึ่งผู้ที่ได้รับความอบรมจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะ และขีดความสามารถทางการบริหาร ให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆ เพื่อก้าวสู่ความเป็นมหานคร ที่มีการพัฒนาในระดับสากล มีบริการที่ ทันสมัย และสนองตอบต่อความพึงพอใจของประชาชนได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุด ตามภารกิจของกรุงเทพมหานคร ต่อไป

----- (ญาติ...สสส. รายงาน)

**กท. แจ้ง update ปฏิทินดนตรีในสวน งจัดในสวนป้อมมหากาฬ**

(10 มิ.ย. 65) นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครขอแจ้งงดการจัดกิจกรรมดนตรีในสวน ณ บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ ซึ่งเดิมกำหนดจะจัดขึ้นครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 18 มิ.ย. 65 ส่วนกิจกรรมดนตรีในสวนจุดอื่นๆ ยังคงมีต่อเนื่องตามปฏิทินที่กำหนดไว้ ดำเนินการโดยกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายต่างๆ ดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย วง Immanuel String Orchestra, วงคลองเตยดีจัง และ วง Kasetsart University Wind Symphony เวลา 17.00 น. ณ ลานนก อุทยานเบญจสิริ วง Bangkok Metropolitan String Ensemble กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ สวนสันติชัยปราการ วง Brass Quintet และ วงดุริยางค์ซิมโฟนี กรมศิลปากร เวลา 17.00 น. ณ ลานนก อุทยานเบญจสิริ วง BKK Jazz Group กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เวลา 17.00 น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) วง Bangkok Metropolitan String Ensemble กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ สวนหลวงพระราม 8 วง String Quintet และ วง Princess Galyani Symphony Orchestra, PGVSO สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เวลา 17.00 น. ณ ลานนก อุทยานเบญจสิริ วง BMO : Bangkok Metropolitan Orchestra กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ สวนสวนรมณีนาถ (เรือนจำเก่า) วง Jazz Quintet วง Brass Quintet และวง CU bandวง Big Band จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับกิจกรรมดนตรีในสวนเป็นหนึ่งในนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นพื้นที่แห่งดนตรีและศิลปะการแสดง เพื่อให้ทุกคนมีทางเลือกในการทำกิจกรรมนอกบ้าน รวมถึงศิลปินสาขาต่างๆ ได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานของตนเอง #สร้างสรรค์ดี

----- (ชลลดา...สปส. รายงาน)

### เริ่มแล้วเทศกาล กินปู ดูเล “ล่องเรือกินปู ดุริยวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน” 10-14 มิ.ย. 65 พลาดปีนี้ รออีกทีปีหน้า!

(10 มิ.ย. 65) เวลา 17.00 น. นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ล่องเรือกินปู ดุริยวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน” ในเทศกาล “กินปู ดูเล” ณ สนามโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน โดยมี นายสมบูรณ์ หอมมาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นายพงษ์จักรินทร์ ถาวรพงษ์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ส.ส.เขตบางขุนเทียน ส.ก.เขตบางขุนเทียน ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

กรุงเทพมหานคร ได้ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และชาวชุมชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จัดงาน “ล่องเรือกินปู ดุริยวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน” ในเทศกาล “กินปู ดูเล” ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-20.00 น. มีเป้าหมายสำคัญร่วมกันเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญา วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ เขตบางขุนเทียนยังเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติอันเป็นจุดเด่น และสร้างความสนใจแก่นักท่องเที่ยว กล่าวคือมีพื้นที่ที่ติดทะเลเป็นระยะทางยาวประมาณ 5 กิโลเมตร และยังมีการล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวทะเลบางขุนเทียน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชมป่าธรรมชาติ ชมป่าชายเลน มีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่ อีกทั้งประชาชนยังประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงปู หอย ทำบ่อปลา นาทุ่ง และเป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้มาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมเสมอมา

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนร่วมชิมอาหาร ชมการแสดง และช้อปปิ้งสินค้าภายในงาน “ล่องเรือกินปู ดุริยวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน” ณ สนามโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 มิ.ย. 65 เวลา 9 โมงเช้า ถึง 2 ทุ่ม โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมล่องเรือฟรี ชมหลักเขตกรุงเทพมหานครและวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน การแสดงดนตรีจากภาคเอกชนและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร การออกร้านของร้านค้าและร้านจำหน่ายอาหารทะเลภายในพื้นที่เขต กิจกรรมการประกวดปลากระทิงใหญ่ ปูยักษ์ กุ้งใหญ่ การแข่งขันกินหอย การประกวดเมนูส้มตำ

“ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ รวมถึงเป็นพลังสำคัญในการประสานความร่วมมือร่วมใจเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างอัตลักษณ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักทั่วไป ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูวิถีชีวิตอันทรงคุณค่าและมรดกทางปัญญาให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และร่วมสืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป” รองปลัดกทม. กล่าวในตอนท้าย #เศรษฐกิจดี

----- (มูทิตา...สปส. รายงาน)

### เร่งรัดโครงการก่อสร้างทางลอดย่านฝั่งธนบุรี พร้อมเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถและคนเดินเท้า

(10 มิ.ย. 65) เวลา 13.30 น. นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางลอดในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างทางลอดถนนจรัญสนิทวงศ์-ถนนพรานนก และโครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน และผู้รับจ้างโครงการร่วมลงพื้นที่และรายงานข้อมูล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดถนนเจริญสุขวิหังค์-ถนนพรานนก ความยาวรวม 1,250 ม. ขนาด 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความกว้างประมาณ 10 ม. ความสูงภายในทางลอด 5 ม. ความยาวทางลอดประมาณ 600 ม. จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณซอยเจริญสุขวิหังค์ 27 ถึงซอยเจริญสุขวิหังค์ 37 ที่ผ่านมาได้มีการปรับแผนงานก่อสร้าง รวมถึงปรับโครงสร้างทางลอดเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างและระยะความสูงของสถานีรถไฟฟ้า เนื่องจากการติดตั้งค้ำยันเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของโครงสร้างสถานีรถไฟฟ้าเป็นอุปสรรคในการขุดดิน ปัจจุบันผลงานในภาพรวมทำได้ 84 % โดยงานก่อสร้างพื้นและหลังคาอุโมงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมด ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดงานระบบภายในทางลอด ทั้งในส่วนระบบไฟฟ้า ระบบดับเพลิง และระบบระบายน้ำ พร้อมทั้งเก็บความเรียบร้อยพื้นผิวจราจรบริเวณทางแยกและส่วนต่อเนื่อง คาดว่าจะสามารถเปิดการจราจรทางลอดดังกล่าวได้ตามแผนงานที่กำหนดภายในเดือนส.ค. 65 ส่วนโครงการก่อสร้างทางลอดรัชดา-ราชพฤกษ์ ประกอบด้วยงานก่อสร้างทางลอด 4 ช่องจราจร ความกว้างทางลอด 16.40 ม. (กว้างช่องละ 3.25 ม.) ความยาวทางลอดประมาณ 1,025 ม. ส่วนที่มีหลังคาคลุมยาวประมาณ 500 ม. พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบระบายน้ำ ระบบดับเพลิง และทำการปรับปรุงขยายผิวจราจรส่วนต่อเนื่อง รวมความยาวทั้งโครงการ 1,515 ม. อย่างไรก็ตามปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาส่งผลทำให้โครงการล่าช้า อาทิ การขออนุมัติแผนการจัดการจราจร เพื่อปิดพื้นผิวจราจรในการก่อสร้าง มีท่อประปาเดิมใต้ดินขนาด 800 มม. ตลอดแนวกึ่งกลางทางลอดและขนาด 1,000 มม. บริเวณกลางแยก ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างผนังทางลอดได้ในบางส่วน และไม่สามารถขุดดินทางลอดได้ทั้งหมดตลอดจนมีคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างเป็นการชั่วคราวและตามพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ห้ามออกนอกเคหะสถาน ปัจจุบันผลงานโดยภาพรวมทำได้ 78 % เป็นการก่อสร้างโครงสร้างหลักตัวอุโมงค์ ประกอบด้วย ผนังทางลอด หลังคาทางลอด พื้นทางลอด แล้วเสร็จทั้งหมด คงเหลือเฉพาะงานบ่อสูบน้ำใต้พื้นทางลอดที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิ.ย.65 ในส่วนของแผนการดำเนินงานตามงานหลักที่สำคัญในส่วนที่เหลือ ได้แก่ 1.งานตกแต่งและฉาบผนังทางลอด เริ่มดำเนินการเดือนมิ.ย.65 จะแล้วเสร็จเดือนก.ค.65 2.งานราวกันชน ค.ส.ล. เริ่มดำเนินการเดือนพ.ค.65 จะแล้วเสร็จเดือนก.ค.65 3.งานระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ ระบบดับเพลิง และระบบระบายอากาศ เริ่มดำเนินการเดือนมิ.ย.65 จะแล้วเสร็จเดือนส.ค.65 4.งานปูผิวแอสฟัลต์และงานจราจรสงเคราะห์ เริ่มดำเนินการเดือนส.ค.65 จะแล้วเสร็จเดือนก.ย.65 โดยจะเร่งรัดดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน คาดว่าจะสามารถเปิดใช้การจราจรทางลอดได้ภายในเดือนก.ย.65

ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้ผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่โครงการ เร่งรัดโครงการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะในส่วนงานของโครงสร้างหลัก เช่น พื้นทางลอด หลังคาทางลอด หากแล้วเสร็จให้เปิดการจราจรเพื่อบรรเทาปัญหาจราจรติดขัด จากนั้นให้ทยอยเก็บรายละเอียดของงานในส่วนที่เหลือ รวมถึงเตรียมความพร้อมในการป้องกันปัญหาการระบายน้ำหากเกิดสถานการณ์ฝนตกหนัก การทำความสะอาดพื้นที่โครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในพื้นที่โครงการก่อสร้างและบริเวณโดยรอบอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดระเบียบแนว Barrier แพงติดตั้งผ้าใบ การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณป้ายเตือน มีพื้นที่สำหรับจุดกลับรถ จัดทำทางข้ามชั่วคราวระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าว การซ่อมแซมคานพื้นผิวจราจรในพื้นที่โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นช่วงๆ การปรับปรุงทางเท้า เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยตลอดแนวพื้นที่โครงการ

----- (จิรัฐคม...สปส. รายงาน)



### คณนายาร่วมโครงการ “จ้างวานฆ่า” เป็นที่พึงให้คนไร้บ้าน

นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการเขตคณนายาร กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “จ้างวานฆ่า” ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิกระจกเงา เพื่อสนับสนุนคนไร้บ้าน คนจนเมือง ให้มีรายได้มีงานทำ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยเปิดโอกาสให้คนไร้บ้านที่สมัครใจเข้าร่วมปฏิบัติงาน ตามความสามารถ กับฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เป็นเวลา 1 เดือน ที่ผ่านมามีผู้ที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ แล้วจำนวน 110 คน และทุกคนได้รับโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้อำนวยการเขตคณนายาร กล่าวเพิ่มเติมว่า เขตฯ ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนำคนไร้บ้าน คนจนเมือง มาร่วมปฏิบัติงาน ทั้งช่วยในการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ หรือการจัดเก็บขยะ ถือเป็นการแก้ไขปัญหาอัตรากำลังไม่เพียงพอ เนื่องจากขยายตัวของเมือง ส่งผลให้เขตฯ สามารถดูแลพื้นที่ และดูแลประชาชนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

----- (ทิพวรรณ...เขตคณนายาร รายงาน)

### ประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายวราเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามแผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ ปลอดภัยยุงลาย ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ชุมชนดอกไม้ ถนนกาญจนาภิเษก ซอย 57 แขวงดอกไม้ จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ ไข้เลือดออกโดยการปิดภาชนะให้มิดชิด และเก็บเศษวัสดุเก่า เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือ หากมีความประสงค์ให้เขตฯ ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

### บางนาตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาประชาชน

นางสาวศรียา วัชรชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดวันตรวจพื้นที่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจะตรวจความเรียบร้อยด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย คุณภาพชีวิต พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่พบเห็นโดยทันที ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ตั้งแต่บริเวณซอยอุดมสุข 36 ถึงซอยอุดมสุข 26 ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่เขตต่อผู้บริหารเขตที่เดินตรวจพื้นที่ได้โดยตรง หรือ โทร. 0 2173 5253 ต่อ 6055

----- (ปชส...เขตบางนา รายงาน)

### หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังนี้

**เขตบางนา** วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณเกาะกลางถนนเทพรัตน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

**เขตประเวศ** วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ มัสยิดชะห์รอตุลอิสลาม (สุเหร่าดอกไม้) ถนนอ่อนนุช ตั้งแต่สวนพัฒนาภิรมย์ ถึงหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 ถนนศรีนครินทร์ ซอยสุภาพงษ์ 4-5 ถนนพัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าร้านต้มยำหัวปลาถึงสวนพัฒนาภิรมย์ ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 14 ถนนคูชานานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่หมู่บ้านบลูเอวาต ถึงหน้าตลาดนัมเบอร์วัน และถนนคูชานานมอเตอรเวย์ บริเวณสถานีรถไฟบ้านทับช้าง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

**เขตพญาไท** วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 04.30-09.00 น. ณ ถนนพหลโยธิน (ฝั่งขาเข้า) ตั้งแต่แยกสะพานควาย ถึงซอยพหลโยธิน 14 เกาะกลางใต้สะพานข้ามแยกดินแดง ชุมชนมะกอกกลางสวน สวนพญาไทภิรมย์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2278 4344 ต่อ 6475

----- (ปชส...เขต รายงาน)

### ประเวศเน้นแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นายวราเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นการให้บริการที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงกำชับให้ทุกฝ่ายเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน โดยเร็วที่สุด เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการแก้ไขอย่างทันที่ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เขตฯ มีจุดรับ เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ณ ห้องฝ่ายปกครอง ทำหน้าที่คัดกรองและส่งผลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หากประชาชนมีเหตุเดือดร้อนรำคาญ สามารถแจ้งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ได้ที่ โทร. 0 2328 7149 ต่อ 6356-9 (ในวันและเวลาราชการ) หรือสายด่วน กทม.1555 ตลอด 24 ชั่วโมง

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)